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ข่าวประจ าวันที่   16  มิถุนายน  2562 

คนจะนะพร้อมรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 

หลังจาก ครม.มีมติอนุมัติหลักการให้อ าเภอจะนะจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งของสามเหลี่ยม มั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่เมืองต้นแบบแห่งที่สี่ เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง
อนาคต ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก – ลก จังหวัด
นราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

วันนี้ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ ได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอจะนะว่า ได้รับรู้และมีความพร้อมกับการพัฒนาที่จะมาถึงในครั้งนี้เพียงใด นายฮาหรน  
หมันรอ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บอกว่าส าหรับเรื่องดังกล่าว
การรับรู้ในระดับผู้น าชุมชนนั้นพอจะทราบเรื่องบ้างแล้ว แต่ในระดับของชาวบ้านขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์
ค่อนข้างน้อย จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักโดยตรง คือ ศอ.บต. ได้เข้ามาท าความเข้าใจกับคนใน
พื้นที่อย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะมีการบิดเบือนจากคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการด าเนินโครงการดังกล่าวใน
อนาคต เพราะเพียงแค่ค าว่าอุตสาหกรรม หลายคนก็เริ่มตั้งค าถามแล้วว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบหรือไม่
อย่างไร? 
          เช่นเดียวนายอิเส๊ะ สะมะลาเต๊ะ หรือผู้ใหญ่แอ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.บ้านนา และชาวบ้านในอ าเภอ  
จะนะ ต่างก็บอกคล้ายๆ กันว่า การสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด ส่วนประโยชน์
ของการที่จะเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง
อนาคตนั้น ก็เช่ือว่าจะท าให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นด้วยเช่นกัน 
          จากการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ เป็นเวลากว่า 2 ปี จนกระทั่ง ครม.มีมติอนุมัติหลักการการขยาย
ผลให้จะนะเป็นอีกเมืองของโครงการที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เชื่อว่าการศึกษาน่าจะ
ครอบคลุมในทุกมิติที่จะกระทบกับชุมชน รวมทั้งประโยชน์ทุกๆ ด้านที่คนในพื้นที่จะได้รับ ซึ่งการท าความ
เข้าใจแก่พี่น้องประชาชนก็น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  จะได้
ด าเนินการต่อไป 
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